



เอกสารหมายเลข 10

ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ 8 ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน 1 ราย ต่อ 1 ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
1.	น.ส.ธัญลักษณ์ ขุนไชยรักษ์	นักเทคนิคการแพทย์ 6 ว (ด้านบริการทางวิชาการ) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 583)	นักเทคนิคการแพทย์ 7 วช. (ด้านบริการทางวิชาการ) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. 583)	กลุ่มบริการทาง- การแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลเจริญกรุง- ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

(นายสามารถ ตันอริยกุล)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวรัชฎลักษณ์ ชุนไชยรักษ์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 7 วช. (ด้านบริการทางวิชาการ)

(ตำแหน่งเลขที่ รพจ.583)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)</p> <p>- อายุราชการ 19 ปี 7 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2534 ถึงวันที่ 1 ก.ย. 2553)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเวลา 4 ปี 4 เดือน 21 วัน (นับตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค. 2546 ถึงวันที่ 17 ม.ค. 2551) ตามมติ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการจัดส่วนราชการการกำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทน ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 พิจารณานับระยะเวลางานที่เกี่ยวข้องกับสายงานเทคนิคการแพทย์ เป็นเวลา 4 ปี 4 เดือน 21 วัน</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในสายงานนักเทคนิคการแพทย์ เป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2551 ถึงวันที่ 1 ก.ย. 2553)</p> <p>- ใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน ในสาขาเทคนิคการแพทย์ ใบอนุญาตที่ ท.น. 1977</p>
<p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ 92</p>
<p>3. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวชัญลักษณ์ ขุนไชยรักษ์

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 7 วช. (ด้านบริการทางวิชาการ)

### 1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจทางเซลล์วิทยาและทางพยาธิวิทยาของปากมดลูก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552

ขณะดำรงตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 6ว (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับ 6

กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอ  
ประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทางเซลล์วิทยา เพื่อเป็นแนวทางให้แพทย์ตรวจ  
ค้นหาความผิดปกติเพิ่มเติม และตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการตรวจทางเซลล์วิทยา (Cytologic result) และผลการตรวจทาง  
พยาธิวิทยา (Histologic diagnosis) ของปากมดลูก เป็นการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ  
จากการตรวจทางเซลล์วิทยา และส่งตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ซึ่งมารับบริการ ณ โรงพยาบาล  
เจริญกรุงประชารักษ์ ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 จากการ  
รวบรวมข้อมูลพบว่าสตรีเข้ารับการตรวจทางเซลล์วิทยาด้วยวิธี Pap smear รวมทั้งหมดจำนวน  
22,727 ราย โดยพบผู้มีผลผิดปกติทางเซลล์วิทยา จำนวน 709 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.1 ในกลุ่มที่พบ  
ความผิดปกติทางเซลล์วิทยามีผลตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาจำนวน 353 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.8  
และในจำนวนนี้พบว่ามีผลผิดปกติทาง พยาธิวิทยาจำนวน 224 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.5

ประโยชน์จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าความผิดปกติทางเซลล์วิทยาของปากมดลูกบางราย  
อาจจะไม่ตรงตามที่ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาระบุ ผลผิดปกติทางเซลล์วิทยาไปในแนวทางเดียวกับ  
ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาช่วยให้แพทย์มีความมั่นใจในการวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป  
การตรวจคัดกรองที่มีความแม่นยำมีประสิทธิภาพช่วยลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคได้

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ชื่อข้อเสนอ การลดระยะเวลาการรอคอยผลทางเซลล์วิทยา

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อลดระยะเวลาการรอคอยผลทางเซลล์วิทยาโดยรายงานผลภายใน 3 วัน
2. แพทย์ผู้ดูแลรักษาสามารถวางแผนการรักษาได้เร็วขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องไม่พลาดโอกาสที่ดีของการรักษา
3. ผู้ใช้บริการพึงพอใจ